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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ 12/2566 
เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

_______________________ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายธานี  สมวงศ์    รองอธิการบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญม ี  รองอธิการบดี  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี  
4. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี  
5. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง  รองอธิการบดี  
7. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม   รองอธิการบดี  
8. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี  
9. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต ์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี  
12. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
13. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
14. นายเอกวิศว์  สงเคราะห์    ผู้ช่วยอธิการบดี  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ  ผู้ช่วยอธิการบดี  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัย  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. ดร.เจษฎา  จันทร์ผา    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21. ดร.สัมพันธ์  สุกใส      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  ศรีสงคราม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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25. นายปฏิวัติ  บุญมา    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
26. นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
27. นายภูริทัต  อยู่สบาย    ผู้อ านวยการกองกลาง 
28. นางสาวอภิญญา  สกุลพราหมณ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  
29. นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
30. นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย    ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
31. นางสาวดารุณี  ตรีหาญ    แทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
32. นางณัฐกานต์  ม่วงเขียว    ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
33. นายนาวี  วังหิน    แทน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
34. นางสาวิตรี  แป้นทอง    หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
35. นางสาวณสิกาญจน์  สายเสมาภควัฒน์  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
36. นางสาวมณฑาทิพย์  เดือนสุกแสง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ  
37. นางสาวทักษญา  พลอยอ่ิม   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
38. นางสาวอาภาวรรณ  มีโภคกิจ   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
39. นางสาวมลฤดี   ทับพรม    หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
40. นางสาวอ้อมใจ  บุญหนุน    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
41. นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
42. นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
43. นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 
44.  นางสาวสิรัตติกาล  ภานุศร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี (ไปราชการ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง  รองอธิการบดี (ไปราชการ) 
3. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชัย  นระมาตย์    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นายพัฒน์พล  แก้วยม    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ ไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้ นายธานี  สมวงศ์  รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1.1  “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ”  
 ประธานที่ประชุมกล่าว เนื่องจากท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ) 

เดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม  
ราชกุมารี ในพิธีเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 และ
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง
ทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้
ครบรอบ 90 ปี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เกษตรสมัยใหม่ การเสวนาวิชาการด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ AAUN President Forum : Modern Agricultural 
Education for Sustainable of Life การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดแสดง
และประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร Organic City 
Farm & Smart Farm การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเวทีบันเทิง และงาน 90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 เม่ือวันพุธที่  
29 พฤศจิกายน 2566 

ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1.2  การปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ช่วยอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) และ
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 
1 ป ีเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเขา้มา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม)/ 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

1.2.2  รายงานผลการติดตาม เรื่อง 
ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้้ามันไบโอ
ดีเซล 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากรองอธิการบดี (นายณรงค์ศักดิ์   
แสงป้อม) ลาประชุม จึงเห็นควรให้มา
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 

รองอธิการบดี  
(ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) 

รองอธิ การบดี  (ดร.ณรงค์ ศั กดิ์   แสงป้ อม)  
จะน าเสนอวาระนี้ ในระเบียบวาระที่ 1.2.2 

1.2.4  รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ้าปีการศึกษา 2567 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชุมหารือร่วมกับคณะ 6 คณะ เพื่อวาง
แนวทางในการขับเคลื่อนการรับนักศึกษา
ใหม่  และปรั บปรุ งข้ อมู ลในส่ วนของ 
Website  Web page ในแต่ละหลักสูตรของ
แต่ละคณะให้มีความน่าสนใจและมีข้อมูล
เพียงพอ เพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการ
ตัดสินใจของนักศึกษาและผู้ปกครองและ
น ามารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 

รองอธิการบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง)/ 
ส านักสง่เสริมวิชาการและ

งานทะเบียน/ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 

คณะ 6 คณะ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่ระหว่าง
จัดประชุมหารือในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน เพื่อขอ
ส ารวจความต้องการในการจัดท าเว็บไซต์หน่วยงาน  
โดยขอให้หน่วยงานตอบรับการขอใช้บริการเว็บไซต์
หน่ วยงานตามรูปแบบที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบ เพื่อเป็นการพัฒนา
เว็บไซต์ให้มีเนื้อหาคอนเทนต์ตามเกณฑ์การจัดอันดับ 
Webometrics 

3. ในส่วนของคณะได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 
ธันวาคม 2566 และมอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการและหาแนวทางในการขับเคลื่อนการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ และปรับปรุงข้อมูลในส่วนของ 
Website คณะ 

3.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการรับนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 
และได้เสนอข้อมูลอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เพื่อวางแผน
ในการขับเคลื่อนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2567 ตามแบบสอบถามข้อมูลส่งส านักส่งเสริม
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

วิชาการและงานทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันพุธที่  
20 ธันวาคม 2566 

3.3  คณะบริหารธุ รกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการรับ
สมัครนักศึ กษารวมถึ งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาปัจจุบัน ในส่วนของ
เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจฯ ปัจจุบันได้อัพเดท
ข้อมูลทั้ งหมดมีข้อมูลหลักสูตรทุกหลักสูตร 
เอกสารข้อมูลของหลักสูตรถูกอัพโหลดขึ้นแสดง
บนเว็บไซต์ครบถ้วน ในทุกระดับการศึกษา ผู้สนใจ
สมัครเข้า เรียนสามารถ download เอกสาร 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา 

3.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อหาแนวทางใน
การขับเคลื่อนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการ
ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของ Website คณะฯ 

3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้มีการปรับปรุง Website ของคณะฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ และออกแนะแนว
การศึกษาตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1.2.11  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 8/2566 และสรุปผลการ
ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.
มทร.) ครั้ งที่  3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่   
27 พฤศจิกายน 2566 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี 
(นายสัญญา  ค าจริง)/ 
กองพัฒนานักศึกษา/ 

คณะ 6 คณะ/ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วาระที่ 1.1.1 
1. กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการรากแก้ว ประจ าปี 
2567 ไปยัง 6 คณะ เพื่อให้คณะส่งผลงาน อย่าง
น้อย คณะละ 1 โครงการ  

2. ในส่วนของคณะ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ประชุม

คณะกรรมการคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 
2566 และมอบผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือกับสาขาวิชา
เพื่อส่งผลงานและน าเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ นการ 
ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. วาระที่ 1.1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
รากแก้ว ประจ้าปี 2567 เห็นควรมอบรอง
อธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) กองพัฒนา
นักศึกษา และคณะทั้ง 6 คณะ ส่งผลงานและ
น าเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษา 
ประจ าปี 2567 ของมูลนิธิรากแก้ว อย่างน้อย
คณะละ 1 โครงการ  

2. วาระที่  4.12 รายงานสรุปข้อหารือ
เกี่ยวกับความคืบหน้าและแนวทางการใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบ
โปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กร การสร้าง
แบบจ้าลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เชื่อมต่อ
กันกับควบคุมหุ่ นยนต์และประมวลผล
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
จ้านวน 1 ชุด (มทร.รัตนโกสินทร์) เห็นควร
มอบคณบดี คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  
กัญจนกาญจน์) ประสานการด าเนินการกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน
การประชุมหารือร่วมกัน 

ของนักศึกษา ประจ าปี 2567 ของมูลนิธิรากแก้ว 
อย่างน้อยคณะละ 1 โครงการ 

2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการรากแก้วไปยง
ทุกสาขาวิชาทราบ และคาดว่ายจะมีการส่งไม่น้อย
กว่า 1 ทีม ในเดือนมกราคม 2567 

2.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่งผล
งานเข้าร่วมโครงการ 

2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบ
ผู้เก่ียวข้องประชุมหารือกับสาขาวิชาเพื่อส่งผลงาน
และน าเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษา 
ประจ าปี 2567 ของมูลนิธิรากแก้ว อย่างน้อยคณะละ 
1 โครงการ 

2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์และ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
วาระที่ 4.1.2 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์)  
ได้ เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.)  
เมื่ อวันที่  7 ธันวาคม 2566 แต่ เนื่ องจากคณบดี   
มทร.รั ตนโกสิ นทร์  ติ ดราชการ ในที่ ประชุ ม  
จึงมอบหมายให้ผู้แทนจาก มทร.รัตนโกสินทร์ ทราบ 
แล้วให้น ารายละเอียดและแนวทางดังกล่าว แจ้งใน 
ที่ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 
3.2  พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ้าที่รับเข้าใหม ่พ.ศ. ... 

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าวาระเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 
มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ... และ 
มอบกองบริหารงานบุคคลเสนอเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ... เรียบร้อย
แล้ว 
 

3.3 รายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อน
การจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้ 

1. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศศิกานต์   สุ วรรณประทีป) และส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงาน
ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับ
เว็ บไซต์  Webometrics Ranking ในรู ปแบบ 
ของ Dashboard เพื่ อให้ เห็นภาพรวมของ 
ทุกหน่วยงานแบบชัดเจนและเป็นแบบ Real-time 
ว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือลดลงในการประชุม 
ครั้งถัดไป 

2. มอบคณะ 6 คณะ จัดท า QR CODE Backlink 
ที่ ใช้ส าหรับการออกไปแนะแนวการศึกษา   
เพื่อเป็นการโปรโมทเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
สร้างความสนใจให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  

ผู้ช่วยอธิการบด ี
(ผศ. ดร.ศศิกานต์  สวุรรณประทีป)/ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 

คณะ 6 คณะ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้มีการด าเนินการจัดท าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการรายงานผลการจัดอันดับ
เว็บไซต์ Webometrics Ranking  เพื่อรายงานผลการจัด
อันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัย 9 ราชมงคล การจัดอันดับ 
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และการจัดอันดับ 
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ที่ https://webometrics.rmutsb.ac.th พร้อมทั้ง 
ได้มีรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
ข้อมูลจ านวน Backlink ของหน่วยงาน โดยมีรายงานความ
คืบหน้าของการด าเนินการอยู่ในระเบียบวาระที่ 3.1 

2. ในส่วนของคณะ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ได้ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 
2566 และมอบผู้เกี่ยวข้องจัดท า QR CODE Backlink  
ที่ใช้ส าหรับการออกไปแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการ 
โปรโมทเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ และ 
สร้ างความสนใจให้กั บนั กเรี ยนในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  ได้ทราบข้อมูลการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรที่คณะฯเปิดสอน 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 
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2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรม
เกษตรมี EXTERNAL INBOUND LINKS เดือนพฤศจิกายน 
= 71 ในธันวาคม = 70  ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 1 % 
ทางคณะก าลังขยายหน่วยงานอ่ืน ในการส่ง Back link 
ต่อไป ส าหรับการจัดท าเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
คณะได้จัดท าหนังสือถึง สวส. เพื่อขอความอนุเคราะห์
จัดท าเว็บไซต์ให้ (ตามหนังสือเลขที่ อว 0656.10/1037 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
รอการด าเนินงานจาก สวส.) 

2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ
แลกลิงค์กับหน่วยงานสถานศึกษาที่  MOU จ านวน  
8 สถานศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 สถานศึกษา ก าลัง
ติดต่อประสาน 3 สถานศึกษา และขอแลกลิงค์หน่วยงาน
เพิ่มอีก 3 สถานศึษา ก าลังด าเนินการส่งหนังสือแล้ว 
รอสถานศึกษาตอบกลับและได้ท า QR Code เข้าถึง
เว็บไซต์คณะ เพื่อเพิ่มยอดในการเข้าชมเว็บไซต์หน่วยงาน 
เวลาให้บริการวิชาการและแนะแนวการศึกษา 

                      
2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ด าเนินการจัดท า QR CODE ของคณะฯ ลงใน
แผนประชาสัมพันธ์ของคณะ ที่ใช้ส าหรับการออกไป
แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

2.5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้มอบหมายให้หน่วยส่งเสริมการแนะแนวการศึกษา
ทุกศูนย์พื้นที่ และทุกสาขาวิชาที่มีกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามสถานศึกษาต่าง ๆ   จัดท า 
QR CODE Backlink ไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์ของ
คณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะและ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน (เงินรายได้) 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบกอง
บริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน และ 
กองคลัง เชิญที่ปรึกษาของมหาวิทยาลั ย 
มาประชุมหารือร่ วมกับ 6 คณะ โดยให้ 
รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ์) เป็นประธาน
การประชุม และอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ) เป็นผู้สังเกตการณ์ 
เพื่อหารือถึงประเด็นปัญหาในการเปิดรับสมัคร
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เงินรายได้) ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

กองบริหารงานบุคคล/ 
กองนโยบายและแผน/ 

กองคลัง/ 
คณะ 6 คณะ 

 

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ 
กองนโยบายและแผน กองคลัง และคณะ 6 คณะ โดยม ี
ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย มาประชุมหารือด้วย  
รองอธิการบดี (นายธานี  สมวงศ)์ เป็นประธานการประชุม 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
ขอรายละเอียด เพื่อหารือกับส านักงบประมาณ
ต่อไป 

 

4.2  พิจารณาก้าหนดแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ 
จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูม ิพ.ศ. 2566 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัด

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าประกาศฯ 
การเลือกตั้งและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
และด าเนินการเพื่อจัดเลือกตั้ง ภายในเดือนมกราคม 
2567 เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ/มติที่ประชุม 
ผู้รับผิดชอบ/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูม ิพ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดี (นายสถติย์  อรุณแสง)  
เป็นประธานคณะกรรมการ  

2. คณบดีทั้ง 6 คณะ เป็นกรรมการ และ
นางสาวอภิญญา  สกุลพราหมณ์ เป็นเหรัญญิก 

3. บุคลากรของกองคลัง จ านวน 1 คน และ
บุคลากรของกองบริหารงานบุคคล จ านวน  
1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

4. มอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ
เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรซึ่งคัดเลือกกันเอง 
ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

4.3  พิจารณาขออนุญาตจัดการเรียนการ
สอนส้าหรับพนักงานบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่ นแนล จ้ ากัด (มหาชน) ของคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบให้มีการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบผสมผสาน โดยเรียน Onsite ที่ศูนย์
นนทบุรีทุกวันพุธแรกของเดือน และเรียน 
Online ทุกวันพุธและวันเสาร์ ในปีการศึกษาที่ 
2/2566 และมอบคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศประสานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในการออกประกาศ 
การจัดการเรียนการสอนในโครงการพิเศษต่อไป 

2. เห็นชอบให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียกเก็บตามที่ได้มีการหารือกับ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน)   

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 

ส านักสง่เสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เสนอ
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2566 
เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ อว 0656.17/2782 ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2566) และท าบันทึกข้อความ เรื่อง  
ขอส่ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการภายใต้โครงการ 
พิเศษ ส่งไปยังคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโนโลยี
สารสนเทศเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ อว 0656.17/2788 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566) 

ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท า 
(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ
พิ เศษ เสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดปรากฏอยู่ในระเบียบ
วาระที่ 4.3 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติมจากรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม มหาวิทยาลัย ครั้งที ่11/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.1.2  การปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
ประธานที่ประชุมสอบถามความคืบหน้าของการด าเนินการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม) กล่าวชี้งแจงว่า งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา ได้มีการจัดท ารูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินได้มีมติมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาไปวิเคราะห์งบประมาณในส่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษาอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์กองกลางวิเคราะห์ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย เช่น  
คีย์การ์ด กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ขอฝากกองกลางให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้กับ 
กองพัฒนานักศึกษาด้วย  

ระเบียบวาระที่ 4.1  การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  
(เงินรายได้) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เอมอักษร) 
สอบถามเพ่ิมเติมว่า ไม่ทราบว่าผลการประชุมเป็นอย่างไร และคณะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง  

ประธานที่ประชุมให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า สามารถเปิดสอบได้แล้ว และได้มอบกองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เอมอักษร)  กล่าว
เพ่ิมเติมว่า ทางคณะบริหารฯ จะท าบันทึกยืนยันมาอีกรอบหนึ่ง เพ่ือจะได้มั่นใจว่าสามารถเปิดสอบได้แน่นอน  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566   เมื่อวันพุธที่  
29 พฤศจิกายน 2566 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ เรื่องใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหรือ 
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/ผู้รับผิดชอบติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

1.2.2  รายงานผลการติดตาม เรื่อง ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการติดตาม เรื่อง ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีการประชุมหารือ เรื่อง ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล     
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มติที่ประชุมมอบหมาย
ให้หน่วยพัสดุจัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนขอคืนค้ าประกันสัญญา ข้อมูลของกระบวนการ
เคลื่อนย้าย และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย รัตนบรรลือ ตรวจสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ดังกล่าวว่า
สามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนไหนให้สามารถใช้งานได้ หากซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว         
สามารถน าครุภัณฑ์ดังกล่าวให้นักศึกษาไปใช้ประโยชน์และเรียนรู้ต่อไป นั้น 
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ในการนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการตรวจสอบการท างาน
เบื้องต้นของครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล พบว่า ในระบบการผลิตแบบ Manual โดยทั่วไป อุปกรณ์ต่าง 
ๆ สามารถใช้งานได้ แต่ต้องซ่อมแซมในส่วนของหน้าแปลนและข้อต่อต่าง ๆ ทุกจุด ทั้งที่พบการรั่วและไม่พบการรั่ว 
เนื่องจากอายุการใช้งานและการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และต้องท าการบ ารุงรักษาหรือ ซ่อมแซม ระบบนิวเมติกส์
ทั้งระบบ เพ่ือให้วาล์วนิวเมติกส์ไฟฟ้ากลับมาท างานได้ ส่วนการผลิตแบบระบบการท างานแบบ Manual ร่วมกับ ระบบ 
Auto ต้องท าการสอบเทียบตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือวัด พร้อมทั้งตรวจสอบความช ารุดของเซนเซอร์ สายไฟฟ้า
สายสัญญาณต่าง ๆ ทุกตัวอีกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยในการผลิต ส่วนหากต้องการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเพ่ือใช้งาน  
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และห้องปฏิบัติการทางเคมี เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบในขั้นตอนของ  
การเตรียมการผลิต และน้ ามันดิบในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างการผลิต และน้ ามันไบโอดีเซลหลังการผลิต รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 
รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากครุภัณฑ์ชุดดังกล่าวมีอายุ 

การใช้งานมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว ท าให้ประสิทธิภาพในการใช้งาน ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถใช้งานได้และใช้งานได้ 
เป็นบางส่วน ส่วนที่ส านักงานตรวจสอบภายในก าลังด าเนินการตรวจสอบอยู่นั้นต้องรอรายงานสรุปผลการตรวจสอบ  
เพ่ือความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องนี้ด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ด าเนินการ 
ใช่หรือไม่ ซึ่งในส่วนของรองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) ด าเนินการในส่วนที่ท่านอธิการบดีมอบหมาย  

รองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เบื้องต้นได้รับทราบมาว่า ส านักงาน
ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างจัดท าสรุปรายงานฯ เนื่องจากวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใน 
การดูแลครุภัณฑ์ชุดดังกล่าวมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ขอขอบคุณรองอธิการบดี (ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม) แต่ที่กังวลใจ คือ  
สภามหาวิทยาลัยต้องการทราบประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ซึ่ งจากระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 
ต้องให้ข้อมูลได้ว่าครุภัณฑ์ชุดนี้น าไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ ฝากรองฯ 
ติดตาม และก ากับดูแลเรื่องนี้ด้วย  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการติดตาม เรื่อง ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.3  รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา 2567 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567  

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 และมอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท ารายงานความคืบหน้าการรับ 
นักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2567 นั้น 

บัดนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รวบรวมข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2567 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 พบว่า โดยภาพรวมได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสะสม เป็นจ านวน 
ทั้งสิ้น 3,096 คน โดยมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนสะสม เป็นจ านวนทั้งสิ้น 780 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19 เมื่อเทียบกับแผน 
การรับในปีการศึกษา 2567 คิดเป็นร้อยละ 14.20 และเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รับได้จริงในปีการศึกษา 
2566 คิดเป็นร้อยละ 16.48 รายละเอียดดังตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ที่ คณะ

นกัศึกษารับ

จริงปกีารศึกษา

2566

แผนรับปี

การศึกษา 2567

จ านวนประกาศ

รายชื่อสะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีนสะสม

ร้อยละขึ้น

ทะเบยีนสะสม

เทยีบกับแผน

รับฯ

ร้อยละขึ้น

ทะเบยีนสะสม

เทยีบกับ

ประกาศฯ

ร้อยละขึ้น

ทะเบยีนสะสม

เทยีบกับรับจริง

ปทีีผ่่านมา

รวม              4,734              5,493              3,096                 780              14.20              25.19              16.48
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                 328                 588                  73                  14                2.38              19.18                4.27
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ                 185                 300                 182                  38              12.67              20.88              20.54
3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ              2,307              2,455              1,470                 441              17.96              30.00              19.12
4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 575                 730                 659                  84              11.51              12.75              14.61
5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม              1,064              1,080                 520                 162              15.00              31.15              15.23
6 คณะศิลปศาสตร์                 275                 340                 192                  41              12.06              21.35              14.91

ที่ ศูนย์พื้นที่

นกัศึกษารับ

จริงปกีารศึกษา

2566

แผนรับปี

การศึกษา 2567

จ านวนประกาศ

รายชื่อสะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีนสะสม

ร้อยละขึ้น

ทะเบยีนสะสม

เทยีบกับแผน

รับฯ

ร้อยละขึ้น

ทะเบยีนสะสม

เทยีบกับ

ประกาศฯ

ร้อยละขึ้น

ทะเบยีนสะสม

เทยีบกับรับจริง

ปทีีผ่่านมา

รวม              4,734              5,493              3,096                 780              14.20              25.19              16.48

1 พระนครศรีอยุธยา หนัตรา              1,062              1,230                 719                 176              14.31              24.48              16.57

2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี              1,113              1,075                 478                 159              14.79              33.26              14.29

3 นนทบรีุ              1,426              1,570              1,108                 198              12.61              17.87              13.88

4 สุพรรณบรีุ              1,133              1,618                 791                 247              15.27              31.23              21.80

ตารางที่ 1. จ านวนนักศึกษาใหมท่ี่ขึน้ทะเบียนในปีการศึกษา 2567 เปรียบเทียบกับแผนรับ ประกาศรายชือ่สะสม นักศึกษาที่รับจริงในปีที่ผ่านมา จ าแนกตามคณะ

ตารางที่ 2. จ านวนนักศึกษาใหมท่ี่ขึน้ทะเบียนในปีการศึกษา 2567 เปรียบเทียบกับแผนรับ ประกาศรายชือ่สะสม นักศึกษาที่รับจริงในปีที่ผ่านมา จ าแนกตามศูนย์พ้ืนที่

แผนรับ

จ านวน

ประกาศ

รายชื่อสะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีนสะสม
แผนรับ

จ านวน

ประกาศ

รายชื่อสะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีนสะสม
แผนรับ

จ านวน

ประกาศ

รายชื่อ

สะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีน

สะสม

แผนรับ

จ านวน

ประกาศ

รายชื่อ

สะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีน

สะสม

แผนรับ

จ านวน

ประกาศ

รายชื่อ

สะสม

จ านวนขึ้น

ทะเบยีน

สะสม

รวม        1,230              719              176        1,075              478              159        1,570        1,108           198        1,618           791           247        5,493        3,096           780

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            -                  -                  -              -                  -                  -              -               -               -            588            73            14          588            73            14

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร          300              182                38            -                  -                  -              -               -               -              -               -               -            300           182            38

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ          360              222                52        1,075              478              159          445           322            81          575           448           149        2,455        1,470           441

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี          210                75                23            -                  -                  -            350           500            48          170            84            13          730           659            84

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์          190              116                39            -                  -                  -            665           247            61          225           157            62        1,080           520           162

6 คณะศิลปศาสตร์          170              124                24            -                  -                  -            110            39              8            60            29              9          340           192            41

ตารางที่ 3. จ านวนนักศึกษาขึน้ทะเบียนเปรียบเทียบกับแผนรับ ประกาศรายชือ่สะสม จ าแนกตามคณะและพ้ืนที่จัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567

ที่ คณะ

พระนครศรีอยุธยาหนัตรา พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี นนทบรีุ สุพรรณบรีุ รวม

หมายเหตุ : ไม่รวมจ านวนแผนรับของโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวตักรรม
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ประธานที่ประชุมสอบถามเพ่ิมเติมว่า ถ้าหากเปรียบเทียบในช่วงเดือนธันวาคม 2565 กับปีนี้ จ านวน
นักศึกษาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) กล่าวชี้แจงว่า 
จ านวนนักศึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 จะอยู่ประมาณ 1,600 คน แต่ปีนี้ มีจ านวนประมาณ 800 กว่าคน  

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นจะต้องมีการด าเนินการติดตามนักศึกษาให้มาขึ้นทะเบียนให้มาก
ที่สุด ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการขับเคลื่อนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 และมีคณบดี 
ท่านใดจะรายงานในที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เอมอักษร) ให้ความเห็น
เพ่ิมเติมว่า เนื่องจากขณะนี้ระบบสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้ จึงอยากทราบว่า
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จเมื่อใด และมีนักศึกษาบางส่วนได้ไลน์มาส่วนตัวและโทรศัพท์ 
มาแจ้งว่าไม่สามารถช าระเงินได้ ซึ่ งส่งผลกระทบกับนักศึกษาในกลุ่มที่ต้องการได้รับส่วนลดค่าบ ารุงการศึกษาฯ 
และนักศึกษาที่จะสมัครใหม่ ก็ไม่สามารถสมัครได้ ทางคณะบริหารฯ ได้มีการให้ข้อมูลไปว่าอาจจะต้องเป็นการ
ด าเนินการแบบ manual ไปก่อน หรือสามารถขยายช่วงเวลาให้กับนักศึกษาเหล่านี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ คณะต้องการ
ความชัดเจนว่าระบบของมหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จเมื่อใด  

นายวิชัย  นระมาตย์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวชี้แจงว่า 
เนื่องจากศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) ได้ออกแจ้งเตือน
ผู้ใช้งาน VMware ESXI Hypervisor ว่าก าลังพบการระบาดของแรมซัมแวร์ในระบบดังกล่าวที่ยังไม่ได้รับการแพทช์ 
ซึ่ง ESXI ที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าว ได้แก่ ESXI เวอร์ชั่น 6.5.x – 7.x  และปัจจุบันพบว่าระบบดังกล่าว
ของมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างเร่งด าเนินการตรวจสอบแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
การแก้ปัญหาในเบื้องต้นนั้น ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าแบบฟอร์มการรับสมัครผ่าน Google Forms 
เป็นการชั่วคราว และจะประสานงานไปยัง 6 คณะอีกครั้ง แต่จะมีปัญหาเรื่องการช าระเงินของนักศึกษาที่จะใช้สิทธิส่วนลด
ค่าบ ารุงการศึกษาฯ ที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าและค่าบ ารุงการศึกษาของภาคการศึกษาแรก ภายในวันที่  
31 ธันวาคม 2566 นี้ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เอมอักษร) 
สอบถามเพ่ิมเติมว่า มีระบบใดหรือวิธีใดที่สามารถช าระเงินของนักศึกษาเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ขยายระยะเวลา
ออกไปอีก 1 เดือน ส าหรับเงื่อนไขพิเศษที่ลดค่าบ ารุงการศึกษาฯ ไปจนถึงเดือนมกราคม 2567 เพ่ือให้การบริหาร
จัดการและการบริการของมหาวิทยาลัยไม่หยุดชะงัก และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการ
แก้ปัญหาไปได้ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและของมหาวิทยาลัย  
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ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
ให้ขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2567 ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร และเห็นควรให้ขยายระเวลาทั้ง 6 คณะ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามาสมัครเรียนเพ่ิมเติมมากขึ้น  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบจาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
 
 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และลดค่าบ ารุงการศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาแรกส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2567 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2567 และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานไปยังคณะ 6 คณะ 
และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ต่อไป 

1.2.4  รายงานการเงินประจ้าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
กองคลัง ได้จัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. งบแสดงฐานะการเงิน  
  2. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
   3. งบกระแสเงินสด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566  
รายการ เดือนตุลาคม ปี 2566 เดือนตุลาคม ปี 2565 

สินทรัพย ์   
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,009,910,836.81 1,336,420,704.41 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,629,806,451.82 2,677,530,186.30 

รวมสินทรัพย์ 3,639,717,288.63 4,013,950,890.71 
หนี้สินและส่วนทุน   
หนี้สินหมุนเวียน 54,742,499.46 380,283,682.61 
หนี้สินไม่หมนุเวียน 327,520,117.20 389,485,851.74 

รวมหนี้สิน 382,262,616.66 769,769,534.35 
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รายการ เดือนตุลาคม ปี 2566 เดือนตุลาคม ปี 2565 
ทุน 1,489,078,058.94 1,489,078,058.94 
รายได้สงู (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,796,341,116.34 1,771,281,839.99 
รายได้สงู (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (27,964,503.31) (16,179,452.07) 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด - 909.50 

รวมส่วนทุน 3,257,454,671.97 3,244,181,356.36 
รวมหนี้สินและส่วนทุน 3,639,717,288.63 4,013,950,890.71 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
งบแสดงผลการด้าเนินงาน เปรียบเทียบ 

ส้าหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566  
รายการ เดือนตุลาคม ปี 2566 เดือนตุลาคม ปี 2565 

รายได ้ 138,064,657.99 131,256,736.05 
ค่าใช้จ่าย :- (166,029,161.30) (147,436,188.12) 
-ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเปน็เงินสด 141,802,118.96 123,075,450.17 
-ค่าเสื่อมราคา :- 24,227,042.34 24,360,737.95 
     -ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง 12,150,688.07 12,580,394.95 
     -ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ ์ 11,884,721.23 11,627,041.77 
     -ค่าตัดจ าหนา่ยสนิทรัพยไ์มม่ีตัวตน 191,633.04 153,301.23 
รายการอ่ืน ๆ ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - 
รายได้สงู (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย (27,964,503.31) (16,179,452.07) 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

งบกระแสเงินสด 
 ส้าหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566  

รายการ เดือนตุลาคม ปี 2566 เดือนตุลาคม ปี 2565 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (381,444,495.75) (76,666,899.71) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 38,536,241.06 443,761,185.64 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - 
กระแสเงินสดสทุธิ :- (342,908,254.69) 367,094,285.93 
  -เงินสดคงเหลือ ณ ต้นงวด 716,843,735.14 349,749,449.21 
  -เงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด 373,935,480.45 716,843,735.14 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานการเงินประจ าเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 

 

                                       เอกสารแนบ                                     ไฟล์ ppt น้าเสนอในที่ประชุม 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.5  รายงานผลการด้าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  

ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric World University Rankings) 
น าไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว                                 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ได้รับการรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีขียว ในปี 2566ได้คะแนน 5,970 (ระดับที่ 32 ของประเทศไทย) 
ได้รับการรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีขียว ในปี 2567ได้คะแนน 6,600 (ระดับที่ 31 ของประเทศไทย) 

 
อันดับที่ 3 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2566-2567 
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อนัดบัประเทศไทย 

 2022 2023 

SI 21 11 

EC 31 44 

WS 14 8 

WR 25 23 

TR 43 33 

ED 39 43 
 

หมวด  Setting and Infrastructure (SI) อันดับสูงขึ้นเป็น อนัดับท่ี 11 ของประเทศ 
หมวด  Waste (WS) อันดับสูงขึน้เป็น อันดับท่ี 8 ของประเทศ 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบจาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
 
 
 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ และมอบกองกลาง จัดท าแผนปฏิบัติการ 
Net Zero University ควบคู่กันไปด้วย  
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566  

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  จ านวน 57 หน้า และได้แจ้งเวียน 
ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566  
(ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว 2102 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566) ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแจ้งแก้ไข นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการที่มาประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้ 
มาประชุมครั้งที่แล้วแต่มาประชุมในครั้งนี้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่11/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

3.1  รายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics  Ranking 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร ์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565 - 2584 ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาผลการจัดอันดับเว็บไซต์  Webometrics Ranking 
ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น 

ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อน 
การจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ประจ าเดือนธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
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                                     ลิงค์รายงานฯ https://shorturl.asia/Vln7K  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ  

3.2  รายงานผลการด้าเนินงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามแนวทาง EEC Model Type B 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับ สนง. สกพอ.  
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ภายใต้โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC 
Model Type B) งบประมาณจ านวน 36,400,000 บาท โดยมีเป้าหมายจ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาจ านวน 3,500 คน 
โดยที่ มทรส. ได้มอบหมาย คณะทั้ง 6 คณะ ร่วมในโครงการดังกล่าว โดยเป็นโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ด าเนินการ
ตามข้อบังคับว่าด้วยบริการวิชาการ พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และ มทรส. เก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการแบ่งเป็น มทรส.  
ร้อยละ 3 หน่วยงานร้อยละ 2  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการในแต่ละหลักสูตรจะมาจาก สนง.EEC 
และสถานประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 50/50  น ารายงานสรุป รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shorturl.asia/Vln7K
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามแนวทาง EEC Model Type B รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาทบทวนการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ Google Drive ภายใต้บัญชีอีเมล 
@rmutsb.ac.th ของมหาวิทยาลัย 

ตามที่มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Google Workspace  
for Education Plus โดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ดูแลและให้บริการ 
ลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจัดประชุมออนไลน์ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงถึง 500 คน ผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล
ระบบคลาวด์ ทั้งหมด 344TB ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยภายใต้บัญชี 
@rmutsb.ac.th เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริหารจัดการ
สิทธิ์การใช้งาน และพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล (Google Drive) โดยก าหนดให้บัญชีอีเมลต่าง ๆ มีพ้ืนที่การใช้งาน ดังนี้  
บัญชีส าหรับนักศึกษา 20GB บัญชีส าหรับอาจารย์และบุคลากร 20GB บัญชีส าหรับศิษย์เก่า 10GB และบัญชีอ่ืน ๆ  

ปัจจุบันพบว่า มีการใช้งานพ้ืนที่แล้ว 84.70TB คิดเป็นร้อยละ 24.62 คงเหลือพ้ืนที่อยู่ 259.30TB 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นควร เพ่ิมปริมาณพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาลด์ (Google 
Drive) ให้บัญชีส าหรับอาจารย์และบุคลากร จากเดิม 20GB เป็น 50GB ต่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน คาดว่าจะใช้พื้นที่เพ่ิมขึ้นอีก 43.07TB คงเหลือ
พ้ืนที่ส่วนกลาง ส าหรับนักศึกษาและอ่ืน ๆ 216.23TB ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการลิขสิทธิ์การใช้งานดังกล่าว 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนการให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ Google Drive ภายใต้บัญชีอีเมล 
@rmutsb.ac.th ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 
                                     ลิงค์รายงานฯ https://shorturl.asia/FyMTc 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ 
การจัดเก็บข้อมูลระบบคลาลด์ (Google Drive) ให้บัญชีส าหรับอาจารย์และบุคลากร จากเดิม 20GB เป็น 50GB 
ต่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

และจัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรทราบต่อไป 

https://www.shorturl.asia/FyMTc
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4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ส้าหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 10/2566  
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ระเบียบวาระท่ี 3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... มีมติเห็นชอบ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ในการนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ระเบียบวาระที่ 3.1  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....   
โดยที่ประชุมมีมติที่ประชุม ดังนี้ 
 1. มอบมหาวิทยาลัยก าหนดวงเงินหรืออัตราที่จะให้ได้รับการยกเว้นในแต่ละปี โดยหากเกินกว่า
วงเงินหรืออัตราที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อ 9 ของร่างระเบียบโดยให้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
 3. เห็นควรแก้ไขชื่อระเบียบจากเดิม เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ส าหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
เพ่ือให้ครบคลุมค่าใช้จ่ายที่จะยกเว้น 
 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการต่อไป 

 ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ปรับปรุง ร่างระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะตามที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ ร่างระเบียบ (เดิม) ร่างระเบียบ (ปรับแก้) 

ชื่อระเบียบฯ  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้น 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บ ส าหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 

ข้อ 9  การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ อาจด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนี้ 
 (1)  ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 
(เฉพาะค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน) 

 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
โดยยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนี้ 
 (1)  ค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย (เฉพาะค่า
บ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน) 
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หัวข้อ ร่างระเบียบ (เดิม) ร่างระเบียบ (ปรับแก้) 

 (2)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บ 
 (3)  ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย  
 (4)  ค่าใช้จ่ายในการครองชีพประจ าเดือนตาม
ความเหมาะสม  
 (5)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เก่ียวกับการศึกษาตาม
ความเหมาะสม  

 (2)  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
 (3)  ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย  
 (4)  ค่าใช้จ่ายในการครองชีพประจ าเดือนตามความ
เหมาะสม  
 (5)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการศึกษาตามความ
เหมาะสม  

ข้อ 12 -  การยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ส าหรับ
นั กศึ กษาขาดแคลนทุ นทรั พย์  ต้ อง ไม่ เกิ นวง เงิ น
จ านวน .................. บาท/อัตราร้อยละ..........ของงบประมาณ
รายรับจากเงินรายได้ ในปีงบประมาณที่คณะกรรมการ
พิจารณาค าร้องแล้วเสร็จ โดยหากเกินกว่าวงเงินหรืออัตรา 
ที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 15 ให้คณะกรรมการพิจารณาค าร้องให้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการพิจารณาต่ออธิการบดีโดยเร็ว และ 
ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และก าหนดวิธีการ
ให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๙ ตามความเหมาะสม 
และแจ้งให้นักศึกษาผู้รับความช่วยเหลือทราบ
ต่อไป 

 ให้คณะกรรมการพิจารณาค าร้องให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ของทุกปี และรายงานผลการพิจารณา
ต่ออธิการบดีโดยเร็ว และให้อธิการบดีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และก าหนด
วิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๙ ตามความเหมาะสม และ
แจ้งให้นักศึกษาผู้รับความช่วยเหลือทราบต่อไป 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ส าหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... เพ่ือน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน คณะ 6 คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือพิจารณาวงเงินหรืออัตราที่จะให้
ได้รับการยกเว้นในแต่ละปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากด าเนินการแล้วเสร็จให้ด าเนินการตามกระบวนการ
ที่เก่ียวข้องต่อไปและให้มาน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ  

4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพิเศษ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 11/2566  
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาขออนุญาตจัดการเรียนการสอนส าหรับพนักงาน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมติเห็นชอบ 
ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน โดยเรียน Onsite ที่ศูนย์นนทบุรีทุกวันพุธแรกของเดือน และ 
เรียน Online ทุกวันพุธและวันเสาร์ ในปีการศึกษาที่ 2/2566 และมอบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการออกประกาศการจัดการเรียนการสอนในโครงการพิเศษ  
ต่อไป นั้น 

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ภายใต้โครงการพิเศษ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ
พิเศษ โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

- ย่อหน้าที่ 2 จากเดิม “ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะสามารถก าหนดรายละเอียดรูปแบบของ Hybrid ได้ตาม
ความเหมาะสม” แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ ต้องไม่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก้าหนด” 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง แนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดจาก QR CODE ด้านล่างนี้ 
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มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ภายใต้โครงการพิเศษ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 

4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก าหนดให้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงานที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบไปด้วย 2 กลุ่มตัวบ่งชี้คุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้บังคับ เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพกลางที่ทุกหน่วยงานด าเนินการ และ
ตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน เพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เนื่องจากหน่วยงานสายสนับสนุน (หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ) เป็นหน่วยงานที่ส าคัญเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและสนับสนุนสายงานด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดให้หน่วยงานสายสนับสนุน (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ) 
ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไก 
การประกันคุณคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 - 2565 ดังนี้ 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2557-2565  

หน่วยงาน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน/ ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. สวพ. 
4.30 4.90 4.75 4.94 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.88 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. สวท. 
4.95 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.95 4.95 4.98 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดมีาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3. สวส. 
4.65 4.65 4.80 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

4. สอ. 
4.41 4.50 4.59 4.64 4.55 4.73 4.91 4.95 4.91 4.69 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

จากตาราง พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน  
อยู่ในระดับดีมาก ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน)  

 
 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนนุ ปีการศึกษา 2557- 2565 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

4.7

4.9

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

1. สวพ. 2. สวท. 3. สวส. 4. สอ.

ระดบัด ี

ระดบัดมีาก 
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แนวทางการพัฒนาด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 

เพ่ือให้หน่วยงานสายสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักงานอธิการบดี รักษาคุณภาพและประสิทธิภาพ  
การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานในระดับดีมากเป็นฐาน ในการพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพและคุณภาพ  
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดเกณฑ์คุณภาพและตัวบ่งชี้ที่มีความท้ายทายขีดความสามารถเต็มศักยภาพ โดยอาศัย
กระบวนการแก้ปัญหา ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบการบริการ
จัดการและตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น และโครงสร้างองค์กร 
ที่เอ้ือต่อการมีวัฒนธรรมใหม่ จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานสายสนับสนุน ดังนี้ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานส่งเสริมคุณภาพ ด าเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอกเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสายสนับสนุน วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสายสนับสนุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

2. ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2566 เป็นต้นไป เน้นยึดหลักการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะและแนวทาง  
การปรับปรุงที่ได้จากผู้ประเมินน ามาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เพ่ือการบรรลุค่าเป้ าหมาย 
ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ผ่านมา แนบมาพร้อมกับรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ที่จัดท าทุกปีการศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 2.1 กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดับ
หน่วยงานสายสนับสนุน ด าเนินการปกติ โดยรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ  
12 เดือน ให้เป็นตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
งานส่งเสริมคุณภาพ เป็นผู้ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานผู้รับการประเมิน เสนอรายชื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประธานและกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย  

 2.3 กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการพัฒนาของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของปีที่ผ่านมา รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 รอบ 
คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ก าหนดการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนด 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแนวทางการพัฒนาด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและ 
ให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 

4.5  พิจารณา (ร่าง) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลผลการด้าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ  
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0203.4./ว9366  
ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2556 ขอความร่วมมือหน่วยงาน รายงานการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และ 
หลักความเสมอภาค ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่   
29  ธันวาคม  2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ตามค าสั่งที่ 1310/2566 ลงวันที่   
6  ตุลาคม  2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2  
ทั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดประชุม จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2566 เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลตาม 
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลฯ 

- ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2566 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2566 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 
- ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2566 เพ่ือจัดท า (ร่าง) รูปเล่มแบบรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลฯ และเว็บเพจการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
- ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2566 เพ่ือตรวจสอบจัดท ารูปเล่มแบบรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลฯ และเว็บเพจการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 6/2566  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2566 เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปเล่มแบบรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลฯ และเว็บเพจการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  
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ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินงานฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอ (ร่าง) แบบรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค และเว็บเพจ 
การเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย https://rmutsb.ac.th/data-governance ต่อคณะกรรมการอ านวยการ รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 3  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็น
อิสระ และหลักความเสมอภาค รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล

ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค และมอบกองบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งใหส้ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1  แจ้งก้าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประจ้าปี 
พ.ศ. 2567 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 เป็นทุกวันพุธที่สามของเดือนในช่วงบ่าย นั้น 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) ประจ าปี พ.ศ. 2567 เป็นทุกวันพุธที่สามของเดือนในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

https://rmutsb.ac.th/data-governance
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ครั้งที ่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1/2567 17 มกราคม 2567  

2/2567 21 กุมภาพันธ์ 2567  

3/2567 20 มีนาคม 2567  

4/2567 17 เมษายน 2567  
5/2567 15 พฤษภาคม 2567  

6/2567 19 มิถุนายน 2567  
7/2567 17 กรกฎาคม 2567  

8/2567 21 สิงหาคม 2567  
9/2567 18 กันยายน 2567  
10/2567 16 ตุลาคม 2567  
11/2567 20 พฤศจิกายน 2567  
12/2567 18 ธันวาคม 2567  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประจ าปี  
พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2567 

5.2  รายงานการประชุมชี้แจงการด้าเนินการขออนุมัติจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล ภายใต้
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) และยกระดับความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ลดอัตราการว่างงานและลดการท างานต่ าระดับ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
เป็นบุคลากรในสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร ท่องเที่ยว หุ่นยนต์ ระบบราง โลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเคมีชีวภาพ การศึกษา การป้องกันประเทศที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นหรือทักษะขั้นสูงขึ้น 
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รวมทั้งนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เรียนอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันการศึกษาของเครือข่ายนอกเขต EEC  
ที่มีสถานประกอบการในเขต EEC รอรับเข้าท างาน 

เ พ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามค าสั่ งมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่ 128/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน า
การด าเนินโครงการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และประสานงานหัวหน้า
โครงการในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายของข้อตกลง 
การปฏิบัติงาน (MOA) ด้านการติดตามผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในโครงการ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการด าเนินการ 
ขออนุมัติจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล ภายใต้บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานโครงการยกระดับทักษะ
พัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยที่ประชุมมีอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร .ภาสภิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . สุวุฒิ ตุ้มทอง เป็นผู้เข้าร่วมรับฟัง 
การประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย 

ในการประชุมครั้งนี้ โดยอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
นางสาววิภาพรรณ ก๋ามี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา   
เป็นผู้เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลเอกสารรายละเอียดตามแบบฟอร์มขออนุมัติจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ สกพอ . ก าหนด และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
ทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
      1) แบบฟอร์ม EB-01 ข้อเสนอหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล 
      2) แบบฟอร์ม EB-02 แบบขออนุมัติจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล 
      3) แบบฟอร์ม EB-03 รายงานผลการจัดฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง (EEC Model Type B) 

เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและรายละเอียดงบประมาณตามแบบฟอร์มขออนุมัติจัดอบรม
ระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล พบว่า มีข้อสังเกตในส่วนของรายละเอียดการขออนุมัติตามแบบฟอร์ม EB-02  
ที่ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการได้เสนอขออนุมัติงบประมาณจัดฝึกอบรมมานั้น ไม่สอดคล้องตาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOA) หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ สกพอ. ก าหนด จึงได้เรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ จ านวน 34 คน รวม 70 โครงการ เข้ารับฟังการชี้แจงเพ่ือด าเนินการปรับแก้ไข
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ข้อมูลเอกสารและรายละเอียดงบประมาณตามแบบฟอร์มขออนุมัติจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอี อีซีโมเดล  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ สกพอ. ก าหนด 

โดยที่ประชุมมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการเข้าร่วมประชุมรับทราบการชี้แจงจาก 
ที่ประชุม จ านวน 20 คน รวม 44 โครงการ และมีผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน รวม 26 โครงการ ทั้งนี้  
ทีป่ระชุมมีมติให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการเร่งด าเนินการปรับแก้ไขข้อมูลเอกสารและรายละเอียด
ให้ถูกต้องเรียบร้อย และส่งมายังงานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 15 ธันวาคม 
2566 เพ่ือด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ และรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิยัง สกพอ. ต่อไป 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดทราบรายงานการประชุมชี้แจงการด าเนินการขออนุมัติจัดอบรมระยะสั้นตามแนวทางอีอีซีโมเดล ภายใต้
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ 

5.3  ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือในการเปิดศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียนเจียเกิง (ASEAN Jia 
Geng Vocational Education Center) ประจ้าประเทศไทย พัฒนาความสัมพันธ์ไทย - จีน ส่งเสริมการศึกษา
อาชีวศึกษาสู่เวทีโลก 

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นางสาวสุชาดา  
แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจาก
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือร่วมจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษา
อาเซียนเจียเกิง (ASEAN Jia Geng Vocational Education Center) ประจ าประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) วิทยาลัยเทคนิคจี๋เหม่ย และ บริษัท โอเพ่น เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จ ากัด โดยมี คุณเฟิง 
จุนหยิง อุปทูตฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย   คุณจ้าว 
หลีปิง ผู้อ านวยการและเลขาธิการวิทยาลัยเทคนิคจี๋เหม่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคม 
ครูจีน คุณจ้าว หมิงกวง ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจไทยอาเซียน + 6 และหัวหน้าผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะอาจารย์และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เขตเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างโอกาสในการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยในระยะยาว ยกระดับศักยภาพและคุณภาพการศึกษาตามจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ "หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง" ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ "ประเทศไทย 4.0" ของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและ 
เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง อว. ที่ได้ลงนามร่วมกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการร่วมสร้าง
สายสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอารยธรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผลดี 
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  
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ภาพการลงนามความร่วมมือในการเปิดศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียนเจียเกิง 
(ASEAN Jia Geng Vocational Education Center) ประจ้าประเทศไทย 
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ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากเกิดปัญหา 
การปฏิบัติงานในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้บริหารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนชนจีน ซึ่งตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เพียง 1 มื้อ และ 
แขกท่ีมาร่วมงานนั้นเป็นผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรี อุปฑูต เลขาธิการมณฑล รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ก็ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ ท าให้ต้องออกงบประมาณบางส่วนเอง และสอบถามเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางหรือวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า หากไม่มีระเบียบรองรับ หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องเป็นผู้ออกระเบียบนั้น เพ่ือให้
สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะฉะนั้นงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศจะต้องเป็นต้นเรื่องในการจัดท าระเบียบ
ฉบับนี้ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากหน่วยงานใดที่มีการ
ด าเนินการในรูปแบบคล้ายกัน และต้องการให้เพ่ิมเติมในส่วนใด ให้แจ้งมายังงานสื่อสารองค์กรฯ  กองกลาง  
เพ่ือจัดท าระเบียบที่เก่ียวข้องในการเบิกจ่ายต่อไป 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)
เพ่ือโปรดทราบลงนามความร่วมมือในการเปิดศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียนเจียเกิ ง (ASEAN Jia Geng Vocational 
Education Center) ประจ าประเทศไทย พัฒนาความสัมพันธ์ไทย - จีน ส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาสู่เวทีโลก 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรมอบผู้ช่วยอธิการบดี  
(นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม) และกองกลาง ไปด าเนินการยกร่างระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ  
เบิกค่าใช้จ่ายการรับรองชาวต่างประเทศ  

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  

 

 

  (นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น) 
                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

                    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

     
 


